

มร.สป. ร่วมกับ มร.กำแพงเพชร และ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ



รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ พันเอก ยศศักดิ์ บรรเทา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดย รศ.ดร.ปรีเยต สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.วิไลลักษณ์ พรหมเสน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ต่างประเทศ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และนายทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นครอบคลุมทุกมิติประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม การช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การส่งเสริม สนับสนุน การเรียนการสอน การศึกษาคูณาน เป็นสถานที่ฝึกอบรมด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา พื้นที่วิจัยและบริการวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งสองแห่ง ตลอดจนการให้คำปรึกษา บริการวิชาการและด้านอื่น ๆ ที่จะช่วยพัฒนายกระดับศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามความชำนาญระหว่างสามหน่วยงาน และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในรูปแบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการ งานวิจัย และงานพัฒนาอื่นๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

มร.สป. ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาค - กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2567

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ และรศ.วิไลลักษณ์ พรหมเสน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาค - กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดย ผศ.ดร.ชุมพล เสมาชันธี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประธานภูมิภาค - กลุ่มภาคเหนือ เป็นประธานการประชุม





กพน. มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากาเวผู้นำ และการประยุกต์ใช้กระบวนการวิศวกรรมสังคม ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ



ผศ.ปรีดี สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่ผู้นำนักศึกษา ประกอบด้วย สถานศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากาเวผู้นำ และการประยุกต์ใช้กระบวนการวิศวกรรมสังคม ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เมื่อระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ระพีพล ทับทิมทอง วิทยากรอาวุโส และทีมวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและการดำเนินงานของศูนย์ฯ หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนำเยี่ยมชมศึกษาดูงานพัฒนาประมง การพัฒนาการเพาะเลี้ยงกบ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันถอดบทเรียนการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม Time line พัฒนา และนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนางานวิศวกรรมสังคมของผู้นำนักศึกษา และ อ.อุบลวรรณ สุนันทศิลป์ นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติวิธีการแปรรูป “ผักเชียงดา” ให้เป็น “ชาเชียงดา” และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพืช ผัก ผลไม้ ต่างๆ งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรมแบบประณีต

และเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 นางสาวศิริขวัญ วาวแวว ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย บุคลากร และผู้นำนักศึกษา เข้าศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์ศิลปาชีพ บ้านแม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็น การดำเนินงานภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากาเวผู้นำ และการประยุกต์ใช้กระบวนการวิศวกรรมสังคม ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยได้รับเกียรติจาก ครูประดิษฐ์ ฉัตรชัยสิทธิกุล ครูศิลปาชีพ เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพ บ้านแม่ต๋ำ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมแต่ละกลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มงานแกะสลักไม้ กลุ่มงานจักสานไม้ไผ่ กลุ่มงานทอผ้า และกลุ่มงานเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งการดำเนินงานของศูนย์ฯ มีเป้าหมายหลักเพื่อช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาราษฎรที่ไม่มีที่ทำกิน ด้วยการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ทั้งอาชีพหลัก และอาชีพเสริม ให้แก่ราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้มีสภาพสมบูรณ์รวมทั้งรักษาระบบนิเวศวิทยาให้คงอยู่ควบคู่กันไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำมีความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชชา การพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาเป็นข้อมูลประยุกต์ใช้ในการยกระดับนวัตกรรมชุมชนโดยกระบวนการวิศวกรรมสังคม และส่งเสริมให้ผู้นำนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต (ITA)



สวท. มร.สป. ร่วมจับมือ 10 อปท. ลงนาม MOU ว่าด้วยการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล การพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะดิจิทัลสำหรับประชาชน



เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ผศ.สุวรรณี จันทรตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือขับเคลื่อน การพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล การพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะดิจิทัลสำหรับประชาชน โดยมี ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโอหารธรรม อาคารโอหาร โรงเรียนจิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การลงนาม MOU ในครั้งนี้เป็นการร่วมลงนามความร่วมมือ ระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านสา เทศบาลตำบลเกาะคา เทศบาลตำบลนาครี เทศบาลตำบลเวียงตาล เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองพิชัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลประชาชนจังหวัดลำปางและลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและยกระดับการให้บริการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับประชาชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ สร้างความร่วมมือพัฒนา การแลกเปลี่ยนความรู้ในการส่งเสริมพร้อมยกระดับการให้บริการด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับประชาชนในพื้นที่

กพน. มร.สป. ร่วมกิจกรรมประกวดชুমอาหาร วันช้างไทย ประจำปี 2567



ผศ.ปรีดี สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดเผยว่า บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมประกวดชুমอาหาร วันช้างไทย ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) ตำบลเวียงตาล อำเภอกันตัง จังหวัดลำปาง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงได้จัดโครงการ “วันช้างไทย ประจำปี 2567” ขึ้น ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2567 โดยมีกิจกรรมอันเนื่องเกี่ยวกับช้าง เช่น การบวรวงศ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพื้นที่สถาบันฯ อัญเชิญช้าง ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับช้างที่ล้มไปแล้ว ประกวดจัดชุมอาหารช้าง ตักบาตรร่วมกับช้าง เลี้ยงอาหารช้างบนสะโตกใหญ่ ตลอดจนพิธีเปิดงาน “วันช้างไทย ประจำปี 2567” ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนไทยเล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของช้างไทย เกิดความรัก ห่วงแหนช้างและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืนสืบไป



คณะวิทยาฯ มร.ลป. ร่วม MOU การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ และการอำนวยความสะดวกการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี



เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือในการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ และการอำนวยความสะดวกการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ณ โรงแรม ทีเค.พาร์ค แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และเจตคติต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และนักวิชาการของ สสวท. ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา และคณิตศาสตร์ศึกษา

สสวท. มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม (หลักสูตรระยะสั้น)

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม (หลักสูตรระยะสั้น) กิจกรรมการเรียนรู้ "อักษรธรรมล้านนา" ณ ห้องเอกสารและอักษรโบราณล้านนา ชั้น 1 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม (หลักสูตรระยะสั้น) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้สนใจเกิดทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ และเพื่อเป็นการบริการวิชาการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษา 17 สถาบันในจังหวัดลำปาง

ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง

ครั้งที่ 28

อ.พ.ร.สัมพันธ์

“อาลัยพวงเกษี”

17 มีนาคม 2567 | ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา เวลา 09.00 น. ณ โถงโอบนเขียน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งานราตรี อ.พ.ร.สัมพันธ์ เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมจันทน์มา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

บส.ลำปาง การแต่งกายสวมเสื้อกีฬาสามสีสัมพันธ์ สีเขียว - แดง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ปริญญาตรี ภาคเสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัคร

- ☑ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สปค.)
- ☑ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
- ☑ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

บัดนี้ถึง 24 พ.ค. 2567

ประกาศรับสมัครผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

รายงานตัวนักศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-17.00 น. ณ อาคาร 4

ติดต่อ: ประจักษ์มาศ คณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่



มร.ลป. ร่วมประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษา "ราชภัฏ-ราชมนังคละ" ทั่วประเทศ ครั้งที่ 13



เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษา "ราชภัฏ - ราชมนังคละ" ทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "กระทรวง อว. ก้าวการขับเคลื่อนงานพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ความท้าทายในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน" ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม

ทั้งนี้กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้นำเสนอบทความวิชาการระดับประเทศ ด้านการพัฒนานักศึกษา "บุปผาแห่งศรัทธา" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิกรุงศรี จากการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการกรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา ประจำปี 2566 เป็นการอบรมการนำดอกไม้ที่เหลือจากการไหว้บูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามมาสร้างมูลค่า จัดทำผลิตภัณฑ์เทียนเสี่ยงทายทำนายดวงในชื่อ "บุปผาแห่งศรัทธา TAMPOPO" ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งลดปัญหาการเกิดขยะมูลฝอยจากดอกไม้ในเทศกาลต่าง ๆ ผ่านการนำกระบวนการทักษะวิศวกรรมสังคมมาใช้ในการดำเนินการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน

มร.ลป. จัดการบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 9 - 13

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้กำหนดจัดการบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยนางสาวศุภรดา เครื่อนันทา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ภาคเช้าเป็นการบรรยายครั้งที่ 9 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้ารับฟัง 29 คน ภาคบ่ายได้จัดการบรรยาย ครั้งที่ 10 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผู้เข้ารับฟัง 26 คน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ได้จัดบรรยายครั้งที่ 11 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผู้เข้ารับฟังการบรรยาย 27 คน ภาคบ่ายได้จัดการบรรยาย ครั้งที่ 12 ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีผู้รับฟังการบรรยาย 6 คน และเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ได้จัดการบรรยาย ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 คน รับฟังการบรรยาย

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้กำหนดการบรรยายระหว่างวันที่ 5 - 15 มีนาคม 2567 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้กับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติงาน ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) หัวข้อเรื่อง การปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจตามการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ การป้องกันการปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน 100%





มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เปิดรับสมัคร
นักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2567

รอบ 3

ปริญญาตรี 4 ปี (นานาชาติ)
ปริญญาตรี 4 ปี (ไทย)
ปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)

รับสมัครและชำระค่าสมัคร **25 มี.ค. 67 ถึง 6 พ.ค. 67**

ติดต่อสอบถามได้ที่ กองบริการการศึกษา ☎ 054-237399 ต่อ 5162 ☎ 086-4215760 ID : 0850294697
☑ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ☑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ☑ WWW.LPRU.AC.TH ☑ LPRUCHANNEL

โรงเรียนสาริตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

(รอบที่ 3)

- ลงทะเบียน: วันที่ 1-30 มี.ค. 2567
- ประกาศรายชื่อ: วันที่ 31 มี.ค. 2567
- ประเมินผลทางกายภาพ: วันที่ 1-30 เม.ย. 2567
- ประกาศผล: วันที่ 1-30 เม.ย. 2567
- รายงานตัว: วันที่ 1-30 เม.ย. 2567

เงื่อนไขการสมัคร:

- สอบในสนามสอบ 1 ตุลาคม 2567
- สอบในสนามสอบ 2 ตุลาคม 2567
- สอบในสนามสอบ 3 ตุลาคม 2567

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดรอบ **สอบฟรี**
สอบวัดทักษะดิจิทัล
Digital Literacy 2024

ประจำปี 2567 สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

รอบ 1	21 ก.พ. 67	รอบ 6	27 มี.ค. 67
รอบ 2	28 ก.พ. 67	รอบ 7	3 เม.ย. 67
รอบ 3	6 มี.ค. 67	รอบ 8	10 เม.ย. 67
รอบ 4	13 มี.ค. 67	รอบ 9	17 เม.ย. 67
รอบ 5	20 มี.ค. 67	รอบ 10	24 เม.ย. 67

• นักศึกษาสอบผ่านระบบอัตโนมัติ
• หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ราชการยังไม่รับรองหนังสือ
• ยืนยันก่อนวันสอบจริง 1-2 วัน ผ่านออนไลน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ขอเชิญร่วมกิจกรรม
ประกวดคลิป TikTok
หัวข้อ **ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด**

เชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประเภทเดียว ส่งผลงานคลิป TikTok ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ

เงินรางวัลรวมกว่า **3,700** บาท พร้อมเกียรติบัตร

รับสมัครและส่งผลงาน
บัดนี้-31 มี.ค.67

ARIT LPRU
พร้อมไม่ได้อะไร...แต่ **สวท.ลิขิต** หนังสือ

ร่วมเล่นทรายซึ่กหนังสือและวารสาร
เข้าห้องสมุดกลาง, ชิงงบประมาณ 2567

จากร้านหนังสือชั้นนำ:

- ศูนย์หนังสือต่างๆ
- บริษัทลิขิต
- บริษัทมรินทร์
- บริษัท Gale (E-Book ภาษาอังกฤษ)

ขอเชิญร่วมเข้าบูชาวัตถุมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เนื้อโลหะ ราคา **500** บาท
เนื้อทองแดง ราคา **200** บาท

เข้าบูชาวัตถุมงคลได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

• สอบถามรายละเอียดได้ที่ 054237399 ต่อ 6701-2 ในวันและเวรราชการ
• ชำระเงินผ่านบัญชีบัญชี 024-1-89972-2 ธนาคารกรุงศรี สาขาลำปาง
• ส่งหลักฐานการรับเงิน E-mail: culture@lpru.ac.th หรือส่งไปรษณีย์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ARITLPRU
เปิดแล้วอบรม 2024
หลักสูตรเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
จำนวน 19 หลักสูตร

อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ

สมัครเลย

อบรมฟรี รับชั่วโมงกิจกรรม 6 ชั่วโมง มีวุฒิบัตรรับรองเมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์